

NOT FABLES BUT POWER

ไม่ทำให้ผิดหวัง แต่มีพลัง

แผ่นพับพระกิตติคุณนี้แปลด้วยคอมพิวเตอร์ หากคุณสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงภาษาได้โปรดติดต่อสำนักงานที่ info@angp.co.za



MALETSUNYANE FALLS (194 metres) Lesotho

มันอยู่ที่นั่นที่Masoebe , ดีหมอผีโยนลงเล่นให้ประชาชนของเขาและกระตุกแม่หมดหลังจากพบชีวิตใหม่ในพระคริสต์

ประหยัดพลังงาน

"เราไม่ได้ติดตามเรื่องราวที่คิดค้นขึ้นอย่างชาญฉลาดเมื่อเราบอกคุณเกี่ยวกับ**บทอธิอำนาจ**และการเสด็จมาขององค์พระเยซูคริสต์ แต่เราเป็นสักขีพยานถึงพระองค์" (2 เปโตร1:16)

บางคนจะมีเราเชื่อว่าพระคัมภีร์จะทำเพียงขึ้นของนิทานหรือเรื่องราว เรื่องราวที่ไม่เป็นความจริงและถูกสร้างขึ้นโดยผู้ชาย

อัครสาวกเปโตรบอกเราว่าเมื่อพวกเขาอยู่บนภูเขาพวกเขาเห็นพระเยซูเปลี่ยนร่าง (หรือเปลี่ยนร่าง)

ต่อหน้าต่อตาพวกเขา พวกเขาเห็นพระสิริของพระองค์และได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าจากสวรรค์ตรัสว่า "นี่คือลูกของฉันฉันรักใคร่ฉันก็พอใจกับพระองค์" (มัทธิว 17: 5)

อัครทูตเปาโลบอกเราว่าเขาเป็นไม่ละอายใจของพระวรสารของพระคริสต์เพราะมันเป็นอำนาจของพระเจ้าเพื่อความรอดของทุกคนที่เชื่อที่จะยิวแล้วจะคนต่างชาติ(โรม

1:16) พระคริสต์เสด็จมาเพื่อช่วยคนบาป ไม่มีใครเลวหรือดีเกินไปที่พระองค์ไม่สามารถช่วยให้รอดได้ เขาคือสามารถที่จะบันทึกสมบรูณ์ผู้ที่มาเพื่อพระเจ้าผ่านทางพระคริสต์พระเยซู(ฮีบรู 07:25) เขามีอำนาจที่จะบันทึกแอลกอฮอล์ที่น่าสังเวชที่สุด,

คนร้ายที่ขโมยและโกหก เขายังช่วยโจรบนไม้กางเขน พระองค์ทรงช่วยหญิงชาวสะมาเรีย เขาช่วยคนบ้าของ

Gadara ที่ถูกครอบงำโดยกองกำลังของปีศาจ เขาตำหนิทะเลที่มีพายุและช่วยปีเตอร์จากการจมน้ำ เขานับถือทางศาสนาคนชอบชาอูลของทาร์ซัสซึ่งต่อมากลายเป็นอันยิ่งใหญ่พอ

ที่นี่ในแอฟริกาพระองค์ได้ช่วยชีวิตวิญญาณหลายพันคน บางคนเป็นคนซีเมาเป็นคนผิดศีลธรรมและบางคนเป็นหมอผีที่มีอำนาจ คนหนึ่งชื่อมาโซเบเป็นหมอแม่มดที่มีอำนาจมากที่สุดในสมัยของเขา เขารู้วิธีใช้ประโยชน์จากวิญญาณชั่วร้ายและอ้างว่ามีอำนาจในการทำให้ฝนตก เขาเป็นคนซีเมาเป็นคนผิดศีลธรรม แต่วันหนึ่งเมื่อเขาได้ยินพระกิตติคุณถูกเทศนาและเห็นว่าพระเจ้าทรงรักษาคนป่วยและคนง่อยโดยไม่ใช้ยาได้อย่างไรเขาก็รอดอย่างน่าอัศจรรย์ เขาเดินกลับไปที่บ้านของเขาในภูเขาสูงของประเทศเลโซโทและเก็บรวบรวมยาทั้งหมดของเขากระดูกและเส้นเอ็นและโยนพวกเขาลงหน้าผาสูงลงไปลึก **M ALETSUNYANE** น้ำตก เขาทำลายยาสูบของเขาและกัญชาและเทออกเบียร์ของเขาทั้งหมดเป็นเขาถูกกำหนดไม่เคยที่จะดื่มเครื่องดื่มใด

ๆเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่ยาสูบบุหรี่แบบของการใด ๆ หรือ **dagga** อีกครั้ง เขากลายเป็นคริสเตียนที่จริงใจซึ่งทุกคนรู้จักกันในฐานะมนุษย์แท้ของพระเจ้า ไม่มีหนึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงที่ชีวิตมนุษย์ แต่พระคริสต์

ผมรู้ว่าอีกคนหนุ่มที่เป็นนักเลงจริงที่เพียงแค่อาศัยอยู่โดยขโมยโกงและปล้นที่ไหนที่เขาไป เขาเป็นคนที่มากขึ้นในคุกกว่าออกมาจากมัน แต่พลังของพระกิตติคุณช่วยชายคนนั้นได้อย่างหมดจดและเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งชีวิตของเขาและทำให้เขาเป็นนักเทศน์ที่ยอดเยี่ยมของพระกิตติคุณ ผ่านการเทศนาของพวกเขาอันธพาลสี่เฒ่าหัวขโมยและฆาตกรหลายร้อยคนได้รับความรอดอย่างแท้จริงในหมู่คนทุกชนชั้นทั้งคนรวยและคนจนขาวและดำ

พลังแห่งการประหยัดแบบเดียวกันได้เปลี่ยนชีวิตของฉันเมื่อกว่า 60 ปีที่แล้วและทำให้ฉันอยู่มาตลอดหลายปีที่ผ่านมา มันบันทึกพี่น้องของฉันและพี่สาวน้องสาวและรักของฉันแม่ มันจะช่วยคุณได้ถ้าคุณปล่อยให้พระเยซูเข้ามาในใจคุณ ศาสนาจะไม่ช่วยคุณให้รอดแต่พระเยซูจะทรงประสงค์ สำหรับนี่เป็นมากกว่าวัตถุประสงค์ของการเสด็จมาของพระองค์เข้ามาในโลก

ครั้งหนึ่งเราพักอยู่กับหญิงม่ายคนหนึ่งซึ่งมีสามมีเหมือนเดิมอาศัยอยู่ในรอกมานานกว่ายี่สิบปีเกือบจะเต็มตัวเองจนตายและทำให้ชีวิตของภรรยาและลูกเป็นทุกข์ที่สุด แต่พวกเขายังคงอธิษฐานเพื่อเขาและพระเจ้าทรงช่วยกู้และช่วยเขาให้พ้นจากวิถีทางบาปของเขา ไม่สามารถอำนาจของพระเยซูประหยัดบุคคลที่จะสามารถประหยัดทั้งครอบครัวทั้งหมู่บ้านหรือเมืองและทั้งประเทศ การฟื้นฟูในเวลส์เมื่อหลายปีก่อนช่วยหมู่บ้านทั้งหมู่บ้าน ง่ายพระธรรมเทศนาของโยนาห์บันทึกเมืองของนินะเวห์จากการถูกทำลาย พระเจ้าสามารถช่วยชาติทั้งชาติได้ พระองค์ตรัสว่า

"จงหันมาหาเราและรับการช่วยให้รอดทุกคนที่สิ้นสุดของโลกเพราะเราคือพระเจ้าและไม่มีอื่นใดอีก"

(อิสยาห์45:22) พระคัมภีร์ไบเบิลและประวัติศาสตร์ของโลกเป็นเต็มรูปแบบของจริงหลักฐานของพระเจ้าของการประหยัดพลังงาน นี่คือเหตุผลที่ทูตสวรรค์กล่าวกับโจเซฟก่อนที่พระเยซูจะประสูติว่า

"คุณต้องตั้งชื่อให้พระองค์ว่าเยซูเพราะพระองค์จะช่วยประชากรของพระองค์ให้พ้นจากบาปของพวกเขา" (มัทธิว1:21)

พลังในการรักษา

พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า "เราคือพระเจ้าผู้รักษาเจ้า"

(อพยพ5:26) พระเจ้าใช้เวลาความจริงใจของเขาใน

Word สำหรับเขาเป็นของพวกเขาเยียวยาสำหรับสี่สิบปี ไม่ได้หนึ่งของ3 000 000

คนป่วยหรือป่วย แม้เมื่อพวกเขาถูกกัดโดยงูมีลักษณะเดียวกับที่ป้ายเขาให้เก็บ

พวกเขามีชีวิตอยู่และรักษาเขาให้หาย ร้อยและหลายพันคนที่อาศัยอยู่ในวันนี้สามารถเป็นพยานการรักษาอำนาจของเราพระเจ้าพระเยซูคริสต์

คนโรคเรื้อนที่มาหาพระเยซูก็หายเป็นปกติทันที คนตาบอดเห็นคนหูหนวกไต่ยีนและคนใบ้พูด คนพิการและคนง่อยเดิน แม้แต่คนตายก็ฟื้นขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งโดยฤทธิ์เดชของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา หากไม่มีอำนาจในการรักษาในพระวรสารและในนามของพระเยซูเจ้าของเราบทความนี้ก็ไม่สามารถเขียนได้เพราะตัวฉันเองเคยอยู่ที่ประตูแห่งความตายหลายครั้งด้วยโรคร้ายแรงแต่ได้รับการเยียวยาด้วยพลังแห่งพระวาระของพระองค์ แน่แน่นอนเขาได้เป็นพยานและความป่วยไข้ของเราในของเขาเองร่างกายในข้ามและจากบาดแผลของเขาให้เราหาย (อีสยาห์ 53: 5)

"ขอสรรเสริญพระเจ้าโอวิญญานของฉัน

... พระองค์ทรงยกโทษบาปทั้งหมดของฉันและรักษาโรคทั้งหมดของฉัน" (สดุดี 103: 2, 3) พระเยซูเยียวยาพระเจ้าไม่เพียงเยียวยาร่างกายป่วยแต่ยังจิตวิญญาณซึ่งเป็น

sic k จากบาป เขารักษาจิตใจและจิตวิญญาณที่บาดเจ็บและแตกสลาย " เราจะทำให้คุณมีสุขภาพดีและรักษาบาดแผลของคุณ" (เยเรมีย์ 30:17) พระเจ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์จากผงคลีดินยังสามารถฟื้นฟูสุขภาพให้เราและทำให้เรามีสุขภาพดี

ฉันจะไม่ลืมบุตรชายของหัวหน้าในเลโซโทที่ได้รับบาดเจ็บของเขากลับมาโดยลดลงจากม้า เขาเป็นอัมพาตตั้งแต่เอวลงไป เขาไม่สามารถขยับขาได้และนอนหงายเป็นเวลานานกว่าสองปี ผ่านการไต่ยีนพระวรสารนักบุญข้อความเขาสารภาพบาปของเขาและพบชีวิตใหม่ในพระคริสต์ ในการตอบคำอธิษฐานของเขาได้รับการหนีหายเป็นปกติและก็สามารถที่จะขี่ม้าอีกครั้ง

การรักษาของ **Madihotetso** ซึ่งเป็นทายาทของผู้ครองตำแหน่ง C ที่ร่ำรวยที่สุดของเลโซโททำให้ทั้งประเทศสิ้นสະເຫຼີອນ สำหรับปีที่ผ่านมาเธอได้รับการยกย่องชมเชยบ้างและได้รับการผูกขึ้นด้วยโซ่ ไม่มีหมอชาวหรือด่าคนไหนช่วยเธอได้ แต่พระเจ้าทรงปล่อยเธอให้เป็นอิสระหลังจากที่เธอได้รับการอธิษฐานจากผู้รับใช้ที่ต่ำต้อยของพระองค์คนหนึ่ง

ฉันจะไม่ลืมวิธีการรยาของหนึ่งในเกษตรกรที่ออเรนจ์รัฐอิสระกลายเป็นป่วยหนักหลังคลอดของเธอเป็นครั้งแรกของเด็ก ในช่วง 15

ปีที่ผ่านมาเธอมีปฏิบัติการร้ายแรง 24

ครั้งและยอมแพ้ต่อความตาย เธอไม่สามารถขยับแขนขาเพียงข้างเดียวและไ

ไม่สามารถมองเห็นหรือได้ยินได้อีกต่อไป หลุมศพของเธอถูกขุดโลงศพที่ซื่อ
มาและญาติของเธอได้รับแจ้งให้ไปร่วมงานศพ

แต่พระเจ้าเข้าแทรกแซงเมื่อผู้รับใช้ของพระองค์คนหนึ่งอธิษฐานด้วยความเชื่อ
อ เขาอ้างคำพูดมาระโก16:17, 18 "คนที่เชื่อ
... จะวางมือบนคนป่วยและพวกเขาจะหายป่วย" พระเจ้าสัมผัสผู้หญิงคนนั้นแ
ละเธอก็หายเป็นปกติ

พลังแห่งพระโลหิตของพระเยซู

โดยอำนาจของพระโลหิตของพระเยซูเท่านั้นที่จะชำระจิตใจของเราให้พ้นจา
กบาปทั้งหมดได้ ไม่มีสบูยาหรือสารเคมีใดสามารถขจัดบาปได้ ถ้าเราบอกว่า
เราไม่มีบาปเราหลอกตัวเองและความจริงไม่ได้อยู่ในตัวเรา ถ้าเราสารภาพ
ของเรบาปพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและเพียงแคยกโทษให้เราเรบาปและการทำค
วามสะอาดเราจากทุกอธรรม พระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้า
ชำระเราให้บริสุทธิ์จากบาปทุกอย่าง (1 ยอห์น1: 7-10) ในวิวรณ์7: 9-17
เราอ่านของดีมากมายซึ่งไม่มีหนึ่งอาจนับจากทุกชาติทุกเผ่าคนและภาษาที่ไ
ด้ชำระล้างเสื้อผ้าของพวกเขาและทำให้พวกเขาเป็นสีขาวในเลือดของพระเม
ษโปดก

ปีเตอร์และจอห์นบอกเราเกี่ยวกับไถ่บาปอำนาจของเลือดของพระเยซูที่ไม่เพี
ยง

แต่ชัดเจนที่เราให้พ้นจากบาปในอดีตแต่จากความผิดบาปของตัวเองและจาก
อำนาจและพลังของบาป พระเจ้าทรงซื้อเราด้วยพระโลหิตของพระบุตรของพ
ระองค์ เรารู้ว่าเราไม่ได้ซื้อด้วยเงินและทองแต่ด้วยพระโลหิตอันล้ำค่าของพระ
คริสต์ผู้เป็นพระเมษโปดกผู้ทรงปราศจากตำหนิหรือตำหนิ (1 เปโตร1:18, 1
9) พระเยซูทรงซื้อเราให้พระเจ้าโดยพระโลหิตของพระองค์จากทุกเผ่าทุกภ
ษาทุกคนและทุกชาติเพื่อให้เราเป็นปุโรหิตเพื่อรับใช้พระเจ้า (วิวรณ์5:
9, 10)

พระโลหิตของพระเยซูมีฤทธิ์อำนาจในการปกป้องเราจากอำนาจชั่วร้ายของ
ศัตรู มันเป็นเลือดของลูกแกะไธยบนเสาของบ้านของพวกเขาที่มีการป้องกัน
ดีกของอิสราเอลในอียิปต์จากพิฆาตใครเป็นคนฆ่าทุกคนแรกที่เกิด พระเจ้า
ตรัสว่า"เมื่อฉันเห็นเลือดเราจะข้ามคุณไป" (อพยพ12:13) มันเป็นเชือกสีแ
ดงในหน้าต่างซึ่งช่วยร่าหับและทุกคนของเธอเมื่อเจรีโคลดลง (โจชัว2: 18-
21) ในทำนองเดียวกันพระโลหิตของพระเยซูมีฤทธิ์อำนาจที่จะช่วยคุณและค

ครอบครัวของคุณให้รอดถ้าคุณเชื่อ "เชื่อในพระเจ้าพระเยซูคริสต์และคุณจะได้รับ การบัพติศมาไว้ให้คุณและครอบครัวของคุณ." (กิจการ16:31)

คนในเปลือยและwoodless ประเทศเลโซโทพูกริบบิ้นสีแดงเล็ก ๆ น้อย ๆ ระหว่างปีกไก่ของพวกเขา พวกเขาเชื่อว่าเหยี่ยวจะไม่โจมตีหรือจับไก่ที่มีริบบิ้นสีแดงที่หลังของมัน เรายังอ่านและวิวรณ์12:

11 ด้วยว่าวิสุทธิชนของพระเจ้าเอาชนะซาตานได้ด้วยอำนาจของพระโลหิตของพระเมษโปดก ข้อต่อไปนี้เป็นความจริง

มีพลังอำนาจพลังมหัศจรรย์ในเลือดของพระเมษโปดก; มีพลังอำนาจพลังมหัศจรรย์ในพระโลหิตอันล้ำค่าของพระเมษโปดก

พลังแห่งการอธิษฐาน

การเชื่อคำอธิษฐานมีพลังที่ไร้ขีด

จำกัด การอธิษฐานเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ พระเยซูตรัสว่า"ขอแล้วจะให้" (มัทธิว7:

7) โรคเรื้อรังซึ่งไม่มีใครสามารถช่วยได้ถามพระเยซูจะรักษาเขาให้หายและพระเยซู ในทันใดนั้นโรคเรื้อรังก็ทิ้งเขาไป ชายตาบอดร้องหาพระเยซูและได้รับสายตาของเขา สี่คนดำเนินคนที่เป็นอัมพาตถึงพระเยซูขอให้เขารักษาเขาให้หายและพระเยซู มีมากขึ้นคืออำนาจในการสวดมนต์กว่าในระเบิดปรมาณูหรือใด ๆ อื่น ๆ ชนิดของระเบิด การอธิษฐานไม่เพียง

แต่ช่วยชีวิตแต่ละคนเท่านั้นแต่ยังสามารถเปลี่ยนแปลงทั้งประเทศได้อีกด้วย เอลียาห์ซึ่งเป็นผู้ชายเหมือนเราได้อธิษฐานอย่างจริงจังว่าฝนจะไม่ตกและฝนไม่ตกมาสามปีครึ่งแล้ว เขาอธิษฐานอีกครั้งฝนตก นอกจากนี้เขายังอธิษฐานคำอธิษฐานธรรมดา

ๆแล้วไฟก็ลงมาจากสวรรค์เผาเครื่องบูชาทั้งไม้หินและฝุ่นแล้วเสียน้ำ ชาวอิสราเอลทั้งชาติถูกนำกลับมาหาพระเจ้าโดยคำอธิษฐานของชายคนเดียว กษัตริย์เฮเซคียาห์อธิษฐานต่อพระเจ้าเมื่อศัตรูมาต่อต้านเขา และคำอธิษฐานสำหรับคำอธิษฐานของพระองค์ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้สังหารทหาร185,000 นายและค่ายของศัตรู พระเยซูอธิษฐานจนกว่าเขาทอแสงและเสื้อผ้าของเขาเป็นสีขาวและส่องแสง เขาสวดมนต์ตลอดทั้งคืน เขาอดอาหารและอธิษฐาน เขาสวดอ้อนวอนอย่างจริงจังจนเหงื่อของเขาเหมือนหยดเลือด เขาเอาชนะบาปและมารผ่านการอธิษฐาน เขาบอกให้เราอธิษฐานทุกครั้ง

พลังแห่งศรัทธาและความรัก

พระเยซูตรัสว่าถ้าเรามีศรัทธาเล็กเท่าเมล็ดมัสตาร์ดเราจะย้ายภูเขา(มัทธิว17:20) ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเราวางใจและเชื่อในพระเจ้า ผ่านความเชื่อในพระเจ้าอิสราเอลเจียบก็มากเกี่ยวกับความยุติธรรมได้รับสิ่งที่ถูกสัญญาปิดปากของสิงโตหยุดโกรธของไฟและหนีขอบของดาบ ในช่วงเวลาแห่งความอ่อนแอพวกเขาเข้มแข็งขึ้นกลายเป็นผู้กล้าในการต่อสู้

(เหมือนดาวิดเมื่อต่อสู้กับ โกลิอัท) และเอาชนะกองทัพของศัตรู (ฮีบรู11:33 , 34) ศรัทธาคือชัยชนะที่เอาชนะโลก (1 ยอห์น5: 4)

อำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของพระเจ้าคือความรัก ความรักแข็งแกร่งเหมือนความตาย ความรักมีชัยเหนือศัตรูของเรา ขณะที่เรายังเป็นคนบาปพระเจ้าได้สิ้นพระชนม์เพื่อเรา เมื่อเราเป็นศัตรูของพระเจ้าเราได้คืนดีกับพระเจ้าโดยการสิ้นพระชนม์ของพระบุตรของพระองค์ (โรม5: 8-10) เป็นพลังแห่งความรักที่ช่วยให้พระเจ้าประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แก่คนบาปผู้ใดก็ตามที่เชื่อในพระองค์จะไม่พิณาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ (ยอห์น3:16) ความรักของพระเจ้านี้ **constrains**

เราที่จะทำหน้าที่พระองค์เพื่อให้เขาบัญญัติเพื่อจะเชื่อฟังและให้ความไว้วางใจพระองค์ มันขับไล่ความกลัวทั้งหมดออกไป ไม่มีอะไรที่เป็นความสามารถที่จะแยกเราจากความรักของพระเยซูคริสต์

..

ในทุกสิ่งเราเป็นมากกว่าผู้พิชิตผ่านพระองค์ผู้ทรงรักเรา สำหรับฉันกำลังเชื่อว่าไม่ตายมิได้ชีวิตค่าเทวดาหรือปีศาจค่าปัจจุบันมิได้อำนาจหรืออำนาจใด ๆ

ที่ไม่สูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งอื่นใดในการสร้างทั้งหมดจะสามารถที่จะแยกเราจากความรักของพระเจ้าที่อยู่ในพระคริสต์เยซูของพระองค์พระเจ้าเป็นเจ้าของเรา" (โรม8: 35-39)

กำลังใจ

พระเยซูเปรียบเสมือนแม่เหล็กอันทรงพลังที่ดึงมนุษย์ทุกคนมาหาพระองค์เอง " แต่เมื่อฉันถูกยกขึ้นจากโลกจะดึงมนุษย์ทุกคนมาหาตัวเอง" พระเยซูตรัส (ยอห์น12:32) พระเยซูไม่ได้ขับไล่เราด้วยความกลัวเหมือนปีศาจพระเยซูทรงดึงเราเหมือนผู้เลี้ยงแกะที่เดินนำฝูงแกะของเขา พระองค์ทรงดึงเราให้ห่างจากบาปและจากความสุขอันชั่วร้ายของโลกเพื่อติดตามพระองค์ไปยังทุ่งหญ้าสีเขียวและสุ่มน้ำอันเจียบสงบ เร็ว ๆ

นี่พระเจ้าพระองค์จะเสด็จลงมาจากสวรรค์กับดั่งคำสั่งกับเสียงของหัวหน้าทูตสวรรค์และด้วยเสียงแตรเรียกร่องของพระเจ้าและความตายในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อนแล้วเรายังคงมีชีวิตอยู่และที่เหลือจะถูกจับขึ้น - ในแวมตา - เพื่อพบพระเจ้าในอากาศ และเพื่อที่เราจะอยู่กับพระเจ้าตลอดไป(1 เธสะโลนิน. 4: 13-18 1 โครินธ์15: 51-58)

พลังสร้างสรรค์

ก่อนปิดท้ายอนุญาตให้ฉันพูดถึงพลังสร้างสรรค์ของพระกิตติคุณซึ่งทำให้วิสุทธิชนพ้นจากคนบาป กษัตริย์ดาวิดรู้ว่าบางสิ่งบางอย่างของที่อำนาจเมื่อเขาอธิษฐาน

"สร้างในใจบริสุทธิ์O พระเจ้าและต่ออายุจิตวิญญาณมันคงภายในฉัน" (สดุดี51:10) หลังจากชัยชนะทั้งหมดที่เขาได้รับจากศัตรูของพระเจ้าเขาพบว่าศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดอยู่ในตัวเขาเองคือจิตใจที่สกปรกของเขาเอง หัวใจคือ"หลอกลวง ... และเกินกว่าการศึกษา.

ใครสามารถเข้าใจมันได้หรือไม่" (เยเรมีย์17: 9) พระเยซูเองบอกเราว่า - "จากภายในออกมาจากจิตใจของมนุษย์มาจากความคิดชั่วร้ายการผิดศีลธรรมทางเพศการขโมยการฆาตกรรมการล่วงประเวณีความโลภความอาฆาตพยายาบาทการหลอกลวงความหยาบคายความริษยาการใส่ร้ายความเยอหยิ่งและ ความโง่เขลาความชั่วร้ายทั้งหมดนี้มาจากข้างใน และทำให้มนุษย์' เป็นมลทิน' " (มก7:21 - 23)

ดาวิดตระหนักว่าเขาไม่สามารถเปลี่ยนหัวใจของตัวเองหรือทำให้มันสะอาดได้ ดังนั้นเขาจึงอธิษฐานอย่างจริงจังกายใต้ความเชื่อมั่นอย่างสุดซึ้งว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างสวรรค์และโลกจะสร้างจิตใจที่บริสุทธิ์ในตัวเขาและประทานวิญญาณใหม่ให้เขาด้วย พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของเขาตามคำสัญญาของพระองค์ในพันธสัญญาเดิม: "

เราจะให้ใจใหม่และใส่วิญญาณใหม่ในตัวคุณเราจะเอาหัวใจศิลาของคุณออกจากคุณและมอบหัวใจแห่งเนื้อหนังให้คุณ" (เอเสเคียล36 : 26).

มากมายขึ้นอาจจะกล่าวเกี่ยวกับอำนาจของพระวาระของพระองค์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและการใช้งานและคมชัดกว่าดาบสองคมใด

ๆ พลังแห่งการฟื้นคืนชีพของพระองค์และพลังอันยิ่งใหญ่อย่างหาที่เปรียบมิได้ของพระองค์สำหรับเราที่ไม่เชื่อในนิทาน

- แต่เป็นไปตามการทำงานของกำลังอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ซึ่งกระทำในพระคริสต์เมื่อพระองค์ทรงทำให้พระองค์ฟื้นขึ้นจากตายและประทับที่พระหัตถ์ขวา

าของพระองค์ในสวรรค์

อาณาจักรเหนือการปกครองและอำนาจอำนาจและการปกครองทั้งหมด(เอเฟซัส1: 19-21)

พระเยซูตรัสว่า"คุณจะได้รับฤทธิ์อำนาจเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาบนตัวคุณ" ผ่านอำนาจว่าทั้งกรุงเยรูซาเล็มถูกเขย่าวนวันของคริสตชน พลังนี้ยังคงเหมือนเดิมในปัจจุบัน " สัญญามีไว้สำหรับคุณและลูก ๆ ของคุณและสำหรับทุกคนที่อยู่ห่างไกลสำหรับทุกคนที่พระเจ้าของเราจะทรงเรียก" (กิจการ1 : 8, 2:39)

อำนาจในนามของพระเยซู

เราสามารถพูดถึงอำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระนามของพระเยซูซึ่งเป็นชื่อเดียวที่มอบให้กับมนุษย์โดยที่เราต้องได้รับความรอด (กิจการ

4:12) พระเยซูตรัสว่า

"ในนามของเราพวกเขาจะขับไล่ปีศาจออกไปพวกเขาจะพูดภาษาใหม่ ๆ พวกเขาจะวางมือบนคนป่วยและพวกเขาจะหายป่วย" (มาระโก16:17, 18)

"

ฉันจะทำทุกอย่างที่คุณขอในนามของฉัน" (ยอห์น14:13, 14; 15:16; 16: 23) เปโตรพูดกับชายที่พิการตั้งแต่แรกเกิดว่า"ในนามของพระเยซูคริสต์แห่งนาซาเร็ธ จงเดินไป" เขากะโดดขึ้นไปบนเท้าของเขา...

และไปกับพวกเขาในลานพระวิหารเดินและกระโดดและสรรเสริญพระเจ้า(กิจการ3: 1-

9) ไม่น่าแปลกใจที่ชื่อของเขาถูกเรียกว่าที่ปรึกษาที่ยอดเยี่ยมพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระบิดาในรันดร์เจ้าชายแห่งสันติสุข (อิสยาห์9: 6)

"

ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงยกพระองค์ขึ้นสู่ที่สูงที่สุดและประทานพระนามที่อยู่เหนือทุกนามของพระองค์ว่าที่พระนามของพระเยซูทุกเขาครโล้คำนับในสวรรค์และบนโลกและใต้แผ่นดินโลกและทุกถิ่นยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า , เพื่อพระเกียรติของพระเจ้าพระบิดาว่า "(ฟิลิปปี2: 9-11)

" ถ้าคุณสารภาพด้วยปากของคุณว่า 'พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า' และเชื่อในหัวใจของคุณว่าพระเจ้าทรงปลุกพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตาย คุณจะรอด " (โรม10: 9)

คุณเข่าตอนนี้พระพักตร์พระองค์ในการอธิษฐานเชื่อว่าตอนนี้พระองค์ที่เสียชีวิตและเพิ่มขึ้นสำหรับคุณและสุขภาพเขาก่อนผู้ชายและพระเจ้าก่อนมันเป็นเกินไปปลาย ใครก็ตามที่เชื่อในพระองค์จะไม่มี ความลอะอาย

JR GSCHWEND

แผ่นพับพระกิตติคุณนี้แปลด้วยคอมพิวเตอร์ หากคุณสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงภาษาได้โปรดติดต่อสำนักงานที่ info@angp.co.za

หากคุณพบความรอดในพระคริสต์หรือได้รับพรจากการรณกรรมพระกิตติคุณโปรดแจ้งให้เราทราบ เราขอขอบคุณพระเจ้ากับคุณและระลึกถึงคุณต่อไปในคำอธิษฐานของเรา สำหรับหนังสือและแผ่นพับพระกิตติคุณฟรีในกว่า 540 ภาษาโปรดติดต่อเรา:

หัวใจของมนุษย์



This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at info@angp.co.za

E-MAIL: info@angp.co.za

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)